



ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร เกิดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี B.Sc. in Engineering (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก University of Glasgow , สหราชอาณาจักร ในพ.ศ. ๒๕๖๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D จาก University of Glasgow สหราชอาณาจักร และได้อบรมและวิจัยทาง Alternative Energy ในพ.ศ. ๒๕๖๓ จาก University of Florida, Gainesville, สหรัฐอเมริกา

ผลงานทางวิชาการ นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์กับการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้นำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแห่งแรกและก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ หลังจากนั้นได้เข้าสู่ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในพ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน รวมทั้งดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน ฯลฯ

นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร ทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานวิจัยทางการศึกษา โดยมีบทความวิชาการ ประมาณ ๒๕๐ เรื่อง รวมทั้งงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติอีก ๓๐ เรื่อง

ผลงานทางสังคม นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร ได้ทำงานทางสังคมที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กรรมการสภาอากาศไทย เลขาธิการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ประธานมูลนิธิภูมิปัญญา กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมและมูลนิธิสยามกัมมาจล

สำหรับเกียรติยศและรางวัลที่นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร ได้รับรางวัลสำคัญดังนี้ รางวัลเกียรติคุณอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับรางวัล Distinguished Fellow Award จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร ได้ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลายด้าน ตั้งแต่ให้คำปรึกษาทางการพัฒนาวิชาการ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว ถือได้ว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์อย่างสูงให้กับมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างยิ่ง

จากกิจกรรมต่างๆ ที่นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร ดำเนินการโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย มุ่งมั่นทำงานและเสียสละ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ท่านอุทิศเวลาทั้งชีวิตเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และมีแนวคิดพัฒนาเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษาและสังคมของประเทศ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นุชนรุ่นหลัง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป